

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Chuyên đề “vận động nhân dân chung tay hưởng ứng phong trào tự quản về môi trường rác thải các tuyến đường ấp, liên ấp trên toàn địa bàn xã Phú Tân từ năm 2024”

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới, Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Bổ sung Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định 1981/QĐ- UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022, của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022- 2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 2981/STNMT-QLMT ngày 25 tháng 07 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn thực hiện và đánh giá một số chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ Phương án 3810/PA-STNMT ngày 11/9/2015 của sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tiền Giang về thu gom rác thải nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Căn cứ Công văn số 650/UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Phương án số 03/PA-UBND ngày 20/4/2023 về việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã đã được huyện phê duyệt.

Căn cứ Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 thành lập tổ kéo rác trên địa bàn xã Phú Tân.

Nay Ủy ban nhân dân xã Phú Tân xây dựng Kế hoạch vận động nhân dân chung tay hưởng ứng phong trào tự quản rác thải sinh hoạt giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã Phú Tân từ năm 2024 cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm để tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể người dân sinh sống trên địa bàn các ấp của xã nhận thức được việc bảo vệ, gìn giữ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp không có rác thải làm mầm mống gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực người dân sinh sống. Đồng thời thông qua đó, tạo vẻ mỹ quan chung về môi trường cảnh quan tại các tuyến đường giao thông nông thôn ở các ấp, liên ấp.

Tạo sự lan toả, gắn kết giữa Nhà nước với người dân cùng đồng hành, chung tay thực hiện nhiệm vụ chung về duy trì Tiêu chí số 17 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới góp phần ra mắt huyện nông thôn mới trong năm 2025.

Về thực trạng hiện nay, xe thu gom rác thải sinh hoạt theo hợp đồng giữa Ủy ban nhân dân huyện với Công ty cung ứng dịch vụ thu gom vận chuyên rác thải sinh hoạt địa bàn xã Phú Tân và các xã lân cận trên toàn địa bàn huyện thì xe chỉ thu gom lấy rác dọc theo trục đường chính của tỉnh lộ 877B và các tuyến đường huyện lộ (do tải trọng xe rác quá lớn sẽ gây ảnh hưởng hư hỏng đường giao thông ấp phục vụ cho người dân). Do đó khối lượng rác thải sinh hoạt của người dân từ đầu tuyến đường tỉnh, huyện vào bên trong của các tuyến đường ấp, liên ấp xe không thể đến lấy được.

Nay UBND xã Phú Tân xây dựng kế hoạch này nhằm thống nhất với các Ấp: Vận động người dân sinh sống trong khu vực thống nhất về việc cùng tập thể ấp tự quản và xử lý trung chuyển rác thải của các tuyến đường ấp, liên ấp tập kết ra đầu đường tỉnh để được xe thu gom lấy rác định kỳ.

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tạo sự hưởng ứng tích cực của người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường nói chung, đặc biệt giải quyết vấn đề về rác thải sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của nhân dân được sạch sẽ, tránh gây ô nhiễm môi trường sống và làm mầm mống của bệnh truyền nhiễm... Ủy ban nhân dân xã Phú Tân ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân cùng với chính quyền xã, ấp thực hiện tự quản các tuyến đường ấp, liên ấp xanh - sạch - đẹp, không có rác thải cụ thể như sau:

+ Phương pháp tổ chức thực hiện; Có 2 phương pháp để các ấp lựa chọn:

### **Phương pháp 1:** Hợp dân lấy ý kiến thống nhất

Các ấp chủ động báo cáo lịch trình, thời gian về UBND xã để biết cử Công chức xã phụ trách môi trường cùng tham dự ngày tổ chức họp dân lấy ý kiến thống nhất theo từng khu vực của mỗi tuyến đường ấp hoặc liên ấp để tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện đóng góp tối thiểu từ bằng 01 (một) ngày công lao động hoặc quy đổi bằng hình thức khác tương ứng công lao động phổ thông (nhưng không thu quá 20.000 đồng/hộ/tháng) nhằm để đảm bảo cho việc tự quản lý các tuyến đường để trung chuyển các thùng rác công cộng trong khu vực người dân sinh sống ra ngoài đầu trục đường tỉnh lộ 877B, đường huyện lộ theo vị trí các ấp đã sắp xếp để xe rác thải đến thu gom (*kèm theo biên bản họp dân lấy kiến thống nhất các thành phần dự ký tên*).

## **Phương pháp 2: Trực tiếp vận động từng hộ gia đình**

Các ấp chủ động sắp xếp ngày đi vận động của tuyến đường, báo cáo về UBND xã biết để cử Công chức xã phụ trách môi trường cùng tham dự. Nội dung vận động như đã nêu tại phương pháp 1 (*kèm theo danh sách vận động từng hộ gia đình có chữ ký xác nhận của đại diện hộ gia đình và thành viên tổ vận động*).

## **III. QUẢN LÝ QUỸ ĐÓNG GÓP**

1/. Trường hợp hộ dân tự nguyện góp bằng tiền thì ấp lập danh sách thu hàng tháng (theo biểu của UBND thiết kế cung cấp, có ký nhận và thu theo tháng, hoặc quý...).

2/. Vào ngày 25 tây hàng tháng các ấp có trách nhiệm nộp về Văn phòng UBND xã (qua đ/c Nguyễn Thành Chương – CC. ĐC-NN-XD&MT) để chi trả tiền công lao động thu gom, vận chuyển cụ thể: ấp Phú Hữu 300.000 đồng, ấp Bà Từ 250.000 đồng, ấp Pháo Đài 250.000 đồng.

3/. Các ấp có trách nhiệm công khai số tiền thu được hàng tháng, số tồn quỹ tại trụ sở ấp đồng thời thường xuyên công khai thông qua qua các cuộc họp dân hàng tháng của ấp được biết.

## **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí phục vụ cho kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và chi khác ngân sách xã năm 2024 theo chế độ và các quy định hiện hành.

## **V. THỜI GIAN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Giao Công chức ĐC-XD và MT (phụ trách môi trường) đơn đốc, phối hợp với Trưởng ấp của các ấp khẩn trương lên kế hoạch, lịch trình họp dân hoặc vận động trực tiếp hoàn thành trước ngày **15/7/2024**.

UBND xã đề nghị Thường trực Đảng uỷ có chỉ đạo thống nhất trong công tác phối hợp khi có lịch vận động hoặc thông báo của UBND xã gửi đến UB. MTTQ xã, các đoàn thể xã cùng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện nội dung này cụ thể:

1. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã phụ trách ấp Phú Hữu.
2. Ban Thường vụ Hội Nông dân xã phụ trách ấp Pháo Đài.
3. Ban Thường vụ Xã đoàn phụ trách ấp Bà Từ.
4. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phụ trách ấp Còn Cống.
5. Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã phụ trách ấp Phú Hữu.

UBND xã đề nghị Trưởng các ấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, động viên, nhắc nhở người dân giữ ý thức chung về môi trường nơi công cộng và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trên địa bàn các ấp.

Đài truyền thanh có nhiệm vụ tuyên truyền về các nội dung có liên quan môi trường rác thải sinh hoạt đến đông đảo người dân trên địa bàn xã biết nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các ấp báo cáo kịp thời về UBND xã để có hướng dẫn chỉ đạo và giải quyết.

Trên đây là kế hoạch Chuyên đề “vận động nhân dân chung tay hưởng ứng phong trào tự quản về môi trường rác thải các tuyến đường ấp, liên ấp trên địa bàn xã từ năm 2024”./.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Trưởng các ấp;
- Lưu: VT, ĐC-NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Thu**